

**แนวปฏิบัติสำหรับการปรับปรุงปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
ปีการศึกษา 2557 เพื่อเข้าสู่อาเซียน  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น**

เพื่อให้การเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาสอดคล้องกับปฏิทินการศึกษานานาชาติและให้ตรงกับปฏิทินของมหาวิทยาลัยในประเทศอาเซียน เรียกว่า ปฏิทินการศึกษาอาเซียน โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป บัณฑิตวิทยาลัยได้สรุปแนวทางการใช้ปฏิทินการศึกษามาเพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้วางแผนการเรียนและการสำเร็จการศึกษาในช่วงของเวลาระหว่างปฏิทิน ดังนี้

รายการ	กรณีนักศึกษาที่ครบระยะเวลาการศึกษา (5 ปีสำหรับปริญญาโท) (6 ปี/8 ปี สำหรับปริญญาเอก ตามคุณสมบัติที่ใช้เข้าศึกษา)	กรณีนักศึกษาที่ยังไม่ครบระยะเวลา
<b>นักศึกษาเก่า</b>	<p>-วันสุดท้ายของการสอบรายงานการศึกษาอิสระหรือวิทยานิพนธ์ วันที่ 28 เมษายน 2557</p> <p>-วันสุดท้ายของการส่งรายงานการศึกษาอิสระหรือวิทยานิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์เข้าปกเรียบร้อย วันที่ 14 พฤษภาคม 2557</p> <p>(รายละเอียดตามปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556)</p> <p><b>หมายเหตุ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>เฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาโทที่เข้าศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2552</li> <li>นักศึกษาระดับปริญญาเอกที่เข้าศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2551 (ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทมาบัณฑิต ระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา)</li> <li>นักศึกษาระดับปริญญาเอกที่เข้าศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2549 (ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทมาบัณฑิต ระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>ช่วงต่อของเวลาระหว่างปฏิทินการศึกษาใหม่ ระหว่างภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 กับภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 ประมาณ 4 เดือน อนุมัติให้นักศึกษาที่ยังไม่ครบระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร ใช้เวลาในการศึกษาไปจนถึงวันเริ่มต้นภาคการศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2557 (วันที่ 20 กรกฎาคม 2557) โดยไม่ต้องลงทะเบียน</li> <li>การประเมินผลการเรียนของภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ครบตามที่หลักสูตรกำหนดแล้วและได้รับการประเมินผลได้สัญลักษณ์ S ครบเรียบร้อยแล้ว สามารถดำเนินการสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ และขอสำเร็จการศึกษาได้ ทั้งนี้เป็นไปตามเกณฑ์เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา</li> </ol>
<b>นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557</b>	<p>เป็นไปตามปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557</p>	

**หมายเหตุ** สำหรับนักศึกษาที่เข้าก่อนปีการศึกษา 2557 หากครบระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร การกำหนดระยะเวลาวันสอบและวันส่งเล่มวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ให้เป็นไปตามปฏิทินแบบใหม่เป็นปี ๆ ไป